

Cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) là hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác kinh tế ngoài ASEAN gồm Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Trung Quốc. Hiệp định này được đánh giá mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển nếu biết tận dụng.

Các nước ASEAN và 5 nước đối tác có khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới. Tổng GDP của các nước thành viên nội khối RCEP khoảng 26,2 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu. Vì vậy, có thể nói RCEP đã tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới xét về quy mô dân số và là thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng.

Ông Vũ Hồng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất khẩu hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết: Cùng với việc mở ra thị trường xuất khẩu rộng lớn, Hiệp định RCEP còn mang đến cho doanh nghiệp nguồn nguyên liệu nhập khẩu phong phú, dồi



Nông sản và thực phẩm chế biến là mặt hàng có dư địa tiêu thụ lớn tại các nước nội khối RCEP.

dào phục vụ sản xuất, xuất khẩu mà vẫn được tính quy tắc xuất xứ để hưởng chính sách ưu đãi thuế quan. Trong đó, ngành hàng dệt may là thế mạnh của chúng ta dự báo sẽ tăng trưởng nhanh sau khi RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 nhờ tiêu chí xuất xứ hàng hóa thông thoáng hơn và nhu cầu tiêu dùng của thị trường RCEP rất lớn.

Công ty TNHH Toàn Thắng ở cụm công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng Hà là doanh nghiệp chuyên sản xuất sợi, khăn mặt và gang tay bảo hộ xuất khẩu. Các sản phẩm làm ra có chất lượng cao, mẫu mã đẹp nên chiếm lĩnh được thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Mỗi năm doanh thu của Công ty đạt hơn 300 tỷ đồng. Ông Lê Dũng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Hiệp định RCEP có quy tắc xuất xứ cho phép doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu từ các nước thành viên để sản xuất và xuất khẩu thì các nước nội khối vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan. Nhận thấy đây là thời cơ nên chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp thời gian tới đó là tập trung xuất khẩu mại, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường khu vực các

nước Đông Bắc Á. Trong đó, chúng tôi chú trọng mở rộng xuất khẩu thị trường các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, phần đầu doanh thu tăng trưởng khoảng 20%/năm.

Còn Công ty TNHH May Lan Lan (phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu của Công ty bình quân đạt 13 triệu USD/năm. Bà Vũ Thị Hối, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH May Lan Lan chia sẻ: Việc Hiệp định RCEP có quy định cắt giảm thuế xuất nhập khẩu giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và có điều kiện hỗ trợ cho đối tác khách hàng tốt hơn, tạo sự gắn bó, hợp tác lâu dài, duy trì đơn hàng sản xuất ổn định. Tận dụng cơ hội đó, ban lãnh đạo Công ty đã xác định bên cạnh việc duy trì thị trường truyền thống Nhật Bản sẽ mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ trong thời gian tới.

Theo cam kết, Hiệp định RCEP sẽ tiến tới loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế nhập khẩu giữa các quốc gia ký kết trong vòng 20 năm, sẽ

thiết lập các quy tắc chung cho thương mại điện tử, thương mại và quyền sở hữu trí tuệ. Nó còn được thiết kế nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho các thương nhân khi cho phép xuất khẩu hàng hóa sang bất kỳ quốc gia ký kết thỏa thuận mà không cần đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của từng quốc gia. Phạm vi của RCEP bao gồm giảm thuế quan đối với thương mại hàng hóa cũng như thiết lập các quy tắc thương mại dịch vụ, bao gồm các điều khoản tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp dịch vụ dịch vụ từ các nước RCEP khác. Hiệp định RCEP cũng sẽ giảm bớt các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại giữa các quốc gia thành viên như thủ tục hải quan, kiểm dịch và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đến nay, theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, Hiệp định RCEP có thể sẽ mang tới sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Ông Vũ Hồng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất khẩu hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết thêm: Khó khăn lớn là các doanh nghiệp của chúng ta còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài. Thực tế, cam kết trong RCEP cũng sẽ làm giảm thuế quan của nhiều nước trong khối đối với hàng hóa Trung Quốc dẫn tới các doanh nghiệp của chúng ta sẽ buộc phải cạnh tranh trong nước với một loạt hàng hóa mới có giá thành thấp hơn của Trung Quốc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần chủ động để thích ứng, nỗ lực chinh phục, biến thách thức thành cơ hội để duy trì phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 với chủ đề "Một số vấn đề nổi bật của tình hình trong nước, thế giới các năm 2021 - 2022 và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an thông tin tình hình thế giới nổi bật, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm có tác động đến nước ta; một số vấn đề cần quan tâm về tình hình trong nước; quy định của pháp luật, những biểu hiện và nguy cơ xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các biện pháp quản lý, đấu tranh, phòng ngừa.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật, đổi mới tác phong, lối làm việc, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

HÀ THANH

85 doanh nghiệp được huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức lớp huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022.

170 học viên là cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ đến từ 85 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được truyền đạt các kiến thức về công tác ATVSLĐ, tập trung vào hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc, phương pháp cải thiện điều kiện lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; cách nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn cách xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Thông qua huấn luyện giúp người sử dụng lao động và cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ATVSLĐ, từ đó thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

Nhân dịp này, 6 tập thể và 4 cá nhân thể hiện tốt công tác ATVSLĐ trong năm 2021 được UBND tỉnh, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng.

NGUYỄN CƯỜNG

TỰ VỆ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC TỈNH ỦY RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2022



Lực lượng tự vệ các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy vừa tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức huấn luyện 2 nội dung chính là giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; quán triệt những nội dung chính của Luật Dân quân tự vệ; điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của dân quân tự vệ. Phần đầu kết thúc huấn luyện kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ trong tình hình mới.

THANH NIÊN

Dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp



Ngành nông nghiệp khuyến cáo hộ nuôi thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện bệnh đốm trắng trên tôm để có biện pháp khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Ngành chuyên môn cảnh báo, với thời tiết biến động như hiện nay, bệnh đốm trắng sẽ diễn biến phức tạp trên tôm nuôi đồng thời khuyến cáo người nuôi tôm chủ động các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng.

Hợp tác xã SXKD nuôi trồng thủy sản Hải Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải) quản lý 130,6ha nuôi trồng thủy sản. Đến nay, 100% diện tích đã xuống giống, trong đó 97,5ha nuôi thả tôm sú, 5ha nuôi tôm thẻ

bệnh đốm trắng trên tôm nuôi đã xảy ra ở 249 ao của 111 hộ thuộc các xã: Thụy Hải, Thụy Xuân (Thái Thụy), Nam Cường, Đông Minh, Nam Hải, Nam Thịnh (Tiền Hải); tổng diện tích các ao có tôm bị bệnh là 376.000m², số lượng giống thả trên 10 triệu con.

Bác sĩ thú y Nguyễn Đức Tuệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Bệnh đốm trắng trên tôm được phát hiện từ ngày 20/4 tại một số hộ nuôi thuộc xã Thụy Hải (Thái Thụy). Mặc dù Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã khẩn trương phối hợp với các huyện trong giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh cũng như tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo ao đầm từ đầu vụ, tuy nhiên dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan nhanh.

Ngành nhận được xác định do thời tiết những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 diễn biến phức tạp, nhiệt độ biến động lớn, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm cao kết hợp mưa rào làm cho điều kiện môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột, làm giảm sức đề kháng của tôm nuôi. Tôm thả chủ yếu đang ở giai đoạn 35 - 45 ngày, đây là thời điểm nhạy cảm, tôm dễ bị nhiễm các bệnh nguy hiểm, bên cạnh đó cơ sở hạ

tầng vùng nuôi chưa được cải tạo nâng cấp nên nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên tôm tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao.

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hiện nay, ngành nông nghiệp đã cấp trên 8.500kg hóa chất hỗ trợ các hộ nuôi xử lý ao nuôi nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là toàn tỉnh đang vào vụ nuôi chính, diện tích thả nuôi lớn cộng

NGÂN HUỖN

Đốm trắng là bệnh rất nguy hiểm trên tôm nuôi, có thể làm tôm chết 100% chỉ sau 3 - 10 ngày kể từ khi nhiễm bệnh. Biểu hiện bệnh: Tôm dạt bờ, kém ăn, bơi yếu và xuất hiện các đốm trắng có vòng tròn đồng tâm đường kính từ 0,5 - 2mm trên vỏ, có thể yếu ớt chuyển thành màu hồng đồng thời xuất hiện các đốm trắng, ruột rỗng, chết dạt bờ.

Đây là bệnh do vi rút gây ra, hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Vì vậy, người nuôi cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh: Đối với ao tôm bệnh, người nuôi nên vớt tôm chết ra khỏi ao, sau đó dùng Chlorin với liều lượng 30kg/1.000m²; hoặc formol 200 lít/1.000m² hòa nước tạt đều ao, ngâm 7 ngày rồi tiến hành xả ra môi trường. Khi phát hiện bệnh tốt nhất là thu hoạch ngay để giảm thiệt hại. Ngoài ra, người nuôi cũng cần lựa chọn tôm giống có nguồn gốc rõ ràng tại cơ sở có uy tín, đã được cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, có chứng nhận kiểm dịch và thực hiện thả nuôi với mật độ thích hợp.

Kỹ sư Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

Dám nghĩ dám làm, mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, chị Vũ Thị Dân, xã Thăng Long (Đông Hưng) đã chuyển đổi 5.400m² ruộng cấy lúa kém hiệu quả xây dựng thành công mô hình kinh tế kết hợp vườn, ao, chuồng (VAC) tự nguồn thu 6 - 7 tỷ đồng/năm.

Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình kinh tế của gia đình, chị Dân chia sẻ: Khi chưa làm trang trại, thu nhập của gia đình chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng khoán; nhưng cây lúa hay bị sâu bệnh, chuột phá hoại, thêm ảnh hưởng của thiên tai, hiệu quả không cao. Đó là lý do cái nghề cò bằm mại. Từ kiến thức được học tại các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tham quan thực tế một số mô hình chuyên

Thu tiền tỷ từ mô hình VAC

đổi hiệu quả, tôi thấy mình có thể làm giàu, chỉ cần có vốn và sự quyết tâm. Biết là vất vả, khó khăn mới có thể gây dựng trang trại nhưng chị Dân vẫn muốn thử sức bởi chị tin "có sức người sỏi đá cũng thành cơm". Vì vậy, chị đã thuyết phục chồng vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo hướng trong chuồng nuôi gà, vịt con, dưới ao nuôi cá giống, trên vườn trồng cây cảnh như đào, quất phục vụ thị trường tết. Ban đầu chị phát triển chăn nuôi quy mô nhỏ để tập trung chăm sóc cây, con cho tốt song kinh nghiệm thực tế còn ít nên các vật nuôi đều chậm

phát triển, phát triển không đều, tỷ lệ sống không cao, cây cảnh chưa nở hoa, ra quả đúng độ, lái không thấy chỉ thấy lỗ. Bại nguồn này, chị Dân vừa làm vừa tu rút kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật nuôi con giống, uổn, chăm sóc cây cảnh để đạt kết quả như ý. Chị cho biết: Để vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, chuồng nuôi, máng phục vụ ăn uống phải được vệ sinh sạch sẽ, tiêu diệt khuẩn trùng thường xuyên, tùy theo mùa vụ điều chỉnh nhiệt độ nuôi cho phù hợp. Định kỳ tiêm vắc-xin và cho gà, vịt uống kháng sinh phòng bệnh. Sau khi nuôi gà, vịt con 3 - 5 ngày tuổi từ các lò ấp trứng uy

tín về nuôi từ 1 - 1,5 tháng chị xuất bán. Với cá giống cần giữ nước ao nuôi sạch, thông thoáng, chọn con giống có chất lượng tốt, cho lượng thức ăn phù hợp, chế độ bổ sung các loại men vi sinh, vitamin để phòng, chống các loại bệnh, tăng sức đề kháng cho cá con. Còn đào và quất, chị chú trọng tạo hình bắt mắt như quất chùm, đào thể, canh thời tiết tưới lá để cây nhiều hoa, nhiều quả. Khi năm vững kỹ thuật nuôi, chị Dân mạnh dạn tăng số lượng cây, con trong trang trại nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao động của gia đình và địa phương. Đến nay, trang trại của gia

định chị có 5 ao nuôi cá giống, xuất 3 - 4 tấn cá giống/năm; 3 dãy chuồng nuôi gà, vịt con, xuất 25 vạn con/tháng; trồng khoảng 600 cây quất chùm, 1.500 gốc đào thể. Diện tích trang trại tuy nhỏ nhưng được bố trí khoa học, lựa chọn cây, con thích hợp để phát triển nên mang lại nguồn thu 6 - 7 tỷ đồng/năm cho gia đình chị, trừ chi phí còn lãi trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra chị Dân còn giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng, 4 - 5 lao động thời vụ thu nhập 200.000 đồng/ngày. Chị Nguyễn Thị Thắm, xã Hoa Lư (Đông Hưng) cho biết: Tôi làm cho gia đình chị Dân nhiều năm nay, công việc nhẹ nhàng, kỹ thuật chăm sóc, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi được chị Dân chỉ bảo một thời gian ngắn là

tôi làm thành thạo. Gia đình chị Dân đã tạo cho tôi công việc ổn định, có thu nhập, nhờ đó cuộc sống của gia đình tôi khá hơn. Phát triển kinh tế VAC

từ lâu đã trở thành mô hình hiệu quả để người nông dân noi theo, chị em phụ nữ nói riêng của nghề bền vững và làm giàu ngay tại quê hương mà chị Vũ Thị

Dân là một trong những điển hình. Từ những điển hình đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

THU NIÊN



Chuồng nuôi luôn bảo đảm sạch sẽ, thoáng để gà, vịt con phát triển đồng đều, chất lượng.